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เป็นต าบลพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี ให้ประชาชน เพื่อความเป็นเลิศ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” 

“องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง 
ประจ าปี 2560 ณ วัดดอนผวา ต าบลล าคอหงษ ์อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ...
(อ่านต่อด้านใน) 

“นายชิตณรงค์ ขอเหน่ียวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ล าคอหงษ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้
จัดเกบ็ข้อมูล จปฐ.ประจ าปี 2561...(อ่านต่อด้านใน) 

http://www.lamkhohong.go.th/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                “องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ ได้ด าเนินโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณวัดดอนผวา หมู่ที่ 5 ต.ล าคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาช น      
เด็ก เยาวชน และหน่วยงานราชการ เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ประเพณี อันดีงามของไทยและสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป  
                 องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ และชาวต าบลล าคอหงษ์ขอขอบพระคุณ พล.ต.อนุสรณ์ นุตสิตย์ รองผู้อ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา ที่กรุณาให้เกียรติเป็นประธานการเปิดงาน รวมไปถึง คุณสุจารี นุตสิตย์ ภริยา และคณะผู้ติดตามและแขกผู้มี
เกียรติทุกท่านที่ท่านได้ให้เกียรติมาร่วมเปิดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในคร้ังนี้ พร้อมทั้ง
ร่วมมอบรางวัลต่างๆบนเวทีและร่วมกันลอยกระทงที่ท่าน้ าวัดดอนผวาเพ่ือเป็นการขอขมาพระแม่คงคา พร้อมทั้งได้สร้างบรรยากาศความเป็น
กันเองด้วยการร าวงประกอบจังหวะกับผู้ร่วมงานอย่างสนุกสนาน องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ และชาวต าบลล าคอหงษ์ขอบคุณมา           
ณ โอกาสนี้ค่ะ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ เป็นประธานเปิด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจ าปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ โดยม ี
นางสาวลดัดา ศรีบุรมย์ ต าแหน่งนักวชิาการพฒันาชุมชนช านาญการ และ นางสาวศิริลาวลัย์ วุฒิไกรสถิตกุล ต าแหน่งนักวิชาการพัฒนา
ชุมชนปฏิบัตกิาร จากส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอโนนสูง ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม” 

 “วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560  นายชาคฤษ หมายอมกลาง นายบัญชา กิจกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ พร้อมด้วย       
นายสมชิต ขอนัดกลาง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ นายจักกฤษณ์ เมืองแก้ว ผู้อ านวยการกองช่าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2      
หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 ร่วมประชุมหารือ และช้ีแจงถึงปัญหาน ้าเน่าเสียที่เกิดขึ้น พร้อมหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน ้าเน่าเสีย 
เพือ่ทีจ่ะด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนต่อไปค่ะ” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

    “วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ พร้อมด้วย             

นายประพันธ์ เมี้ยนกลาง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอโนนสูง นายอุทัย สมสุข ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสะพาน ลงพื้นที่

ตรวจสอบคุณภาพน้ าที่ใช้ผลิตน้ าประปาบ้านสะพานหมู่ 2 ร่วมกับ นายอลงกรณ์ พึ่งจันดุม ต าแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม   นายชลธี สีรุ้งทอง 

ต าแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม และนายสันทัด ดึงกระโทก เจ้าหน้าที่งานสิ่งแวดล้อม จากส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 11 กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ตรวจคุณภาพน้ าดิบเบื้องต้นพบว่า คุณภาพของน้ าดิบต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน สาเหตุจากการตายของพืช

น้ า(สาหร่ายสีเขียว)เป็นจ านวนมาก จนเกิดเป็นแผ่นฟิล์มบนผิวน้ าท าให้แสงแดดไม่สามารถส่องผ่านผิวน้ าได้ ส่งผลให้น้ าดิบมีกลิ่นและตะกอน โดย

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 11 ได้เก็บตัวอย่างน้ าดังกล่าวและน าสง่วิเคราะห์ในห้องแลบเพื่อหาสิง่ปนเปื้อนอื่นๆอย่างละเอียดต่อไป....ทั้งนี้ส านักงาน

สิ่งแวดล้อมภาค 11 ได้ให้ค าแนะน าการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้ผู้บรหิารทราบ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์จะรีบพิจารณาด าเนินการ

แก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป”" 

 


